



# THE OCEAN VILLAS DANANG

## NGHỈ DƯỠNG LÝ TƯỞNG CHO CẢ GIA ĐÌNH



**THE OCEAN VILLAS  
AT THE OCEAN RESORT**  
 \* Trương Sa, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, VN  
 \* Tel: +84 236 396 7094  
 \* Email: reservation@theoceanvillas.com.vn  
 \* Website: www.theoceanvillas.com.vn  
 www.theoceanresort.com.vn

**ĐÀ NẴNG** Kỳ nghỉ của bạn và gia đình sẽ trở nên ý nghĩa khi các thành viên cùng trải nghiệm cuộc sống thượng lưu tại những biệt thự biển The Ocean Villas Đà Nẵng.

Tọa lạc giữa khung cảnh nhiệt đới tươi tốt bao quanh nhìn ra biển Đông, trên bờ biển nổi tiếng của Việt Nam, Biệt thự biển The Ocean Villa tại The Ocean Resort là nơi dừng chân lý tưởng, yên bình cho du khách. Các biệt thự được bố trí sang trọng với nhiều tiện ích khác nhau để đáp ứng mọi nhu cầu của du khách từ biệt thự hồ bơi 2 phòng ngủ với diện tích 275m<sup>2</sup> đến biệt thự 5 phòng ngủ trước biển với tổng diện tích lên đến 1100m<sup>2</sup>. Không gian sống tại mỗi biệt thự đều được bài trí phù hợp cho gia đình, nội thất được thiết kế sang trọng, kèm các tiện nghi dịch vụ cao cấp với nhà bếp, hồ bơi riêng. Đặc biệt sân vườn với khoảng không gian riêng xanh mát mang đến một không gian sống trong lành,

thích hợp cho những bữa tiệc ngoài trời hay không gian yên tĩnh để thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Mỗi biệt thự đều được thiết kế phòng khoáng với không gian mở, ban công hướng biển hoặc sân golf BRG Đà Nẵng do chính tay gôn nổi tiếng Greg Norman thiết kế. Nghỉ dưỡng tại The Ocean Villas, bạn có thể tận hưởng khoảnh khắc thư giãn cho riêng mình hay trải nghiệm những đường golf đầy thách thức dành những tín đồ đam mê môn thể thao thời thượng.

Tại khu nghỉ dưỡng The Ocean Villas, du khách không chỉ được thưởng thức những món ăn ngon tại nhà hàng mà còn có thể tự tay chuẩn bị những bữa tiệc cho cả gia đình. Nếu có kế hoạch cho chuyến nghỉ dưỡng khám phá dài đất miền Trung, thì The Ocean Villas chính là chốn dừng chân lý tưởng cho bạn và cả gia đình, hứa hẹn những trải nghiệm đáng nhớ cùng dịch vụ hoàn hảo. 📞